

สำหรับการเผยแพร่ทันที

## ลาวจะดำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำसानะคาม

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 — สปป.ลาวจะดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation Process) ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำसानะคาม ซึ่งเป็นโครงการนำเสนอโครงการที่ 6 บนแม่น้ำโขงสายประธาน เช่นแบบน้ำไหลผ่าน (run-of-river) แห่งนี้ จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 684 เมกะวัตต์

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ได้รับแจ้งจากรัฐบาลลาว ว่าได้ส่งเอกสารทางวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเรื่องตะกอนและการประมง ซึ่งจะได้เผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ประเทศอื่น คือ กัมพูชา ไทย และเวียดนาม

จากการรับแจ้งในครั้งนี้ออกสารระบุว่า การก่อสร้างของโครงการคาดว่าจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2571 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เช่นกัน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะส่งออกไปให้ประเทศไทยเป็นหลัก

“ลาวได้ส่งโครงการซึ่งเป็นการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานตลอดทั้งปี ภายใต้กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า การส่งโครงการนี้มา จะช่วยให้ประเทศสมาชิกที่ได้รับแจ้ง และสาธารณชนมีข้อมูลรายละเอียด และศึกษาการใช้น้ำของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้” ดร. An Pich Hatda ประธานกรรมการบริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง กล่าว

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎกติกาขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขง สำหรับการใช้น้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน: ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ภายใต้ PNPCA นี้ โครงการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำสายประธานระหว่างฤดูแล้งภายในลุ่มน้ำเดียวกัน รวมถึงฤดูน้ำหลากระหว่างลุ่มน้ำทั้งสอง จะต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการที่เกี่ยวข้องนี้ รวมถึง การพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การไหลของน้ำ และคุณภาพของแม่น้ำโขงสายประธาน

ในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริหารจัดการจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงนี้ ทางคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงจะพิจารณาบททวนแ่งมุมทางด้านเทคนิคของโครงการ ประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นได้ในด้าน

สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีพของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ และแนะนำมาตรการที่จะจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้น คณะกรรมการร่วมมือเป้าหมายในการเห็นชอบร่วมกันที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอการใช้น้ำและเพื่อเผยแพร่ผลการพิจารณาที่ประกอบด้วยข้อตกลงต่างๆตามเงื่อนไข ผลการพิจารณานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของบทบันทึกข้อเสนอการใช้น้ำและบทบันทึกการใช้น้ำหากมีการเริ่มดำเนินการดังกล่าว

โดยปกติแล้วกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใช้ระยะเวลา 6 เดือน แต่คณะกรรมการร่วมอาจขยายเวลาออกไป กระบวนการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการที่นำเสนอ

อ้างอิงจากคณะกรรมการแม่น้ำโขง ทางรัฐบาลลาวได้ส่งโครงการสถานะคามเพื่อการปรึกษาหารือล่วงหน้าในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากการส่งโครงการหลวงพระบางได้ไม่นาน แต่เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือที่มีคุณภาพ คณะกรรมการร่วม จึงตัดสินใจที่จะดำเนินการปรึกษาหารือสำหรับโครงการสถานะคามภายหลังจากโครงการหลวงพระบาง

ตามกระบวนการของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ภายหลังจากรัฐบาลลาวส่งเอกสารโครงการแล้ว สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงจะต้องพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่นำเสนอ เนื่องจากด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงได้ทำการพิจารณาตรวจสอบทางเทคนิคสำหรับการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการหลวงพระบางได้เสร็จสิ้นลง ทางสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงจึงได้ทำการตรวจสอบเอกสารขั้นต้นของโครงการสถานะคามแล้วเสร็จ และส่งต่อเอกสารเหล่านั้นให้กับประเทศอีก 3 ประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือน สำหรับการพิจารณา เอกสารเหล่านี้ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแล้ว เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการหลวงพระบาง เริ่มขึ้นวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวางแผนว่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากเกิดภาวะการระบาดของโควิด-19 ทำให้คณะกรรมการร่วมไม่สามารถประชุมเพื่อตกลงร่วมกันในการจัดทำถ้อยแถลงการณ์ร่วมและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมได้ การประชุมครั้งต่อไปจึงจะถูกจัดขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จวบจนปัจจุบันนี้ โครงการบนแม่น้ำโขงในลำน้ำสาขาจำนวน 49 โครงการ ได้ถูกส่งมาสำหรับกระบวนการแจ้งเตือน (Notification Process) ภายใต้ PNPCA ซึ่งมี 3 โครงการจากกัมพูชา 30 โครงการจาก สปป.ลาว 2 โครงการจากไทย และ 14 โครงการจากเวียดนาม นอกจากนี้โครงการสถานะคาม ยังมีโครงการอีก 5 โครงการคือ ไชยะบุรี ดอนสะฮอง ปากแฉ่ง ปากลาย และหลวงพระบาง ได้ถูกนำเสนอในการสร้างบนแม่น้ำโขงสายประธาน และได้ส่งโครงการมาเพื่อกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการสถานะคาม ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดไชยะบุรีและเวียงจันทน์ของสปป.ลาว โครงการนี้อยู่ขึ้นไปทางต้นน้ำของชายแดนไทย-ลาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นชายแดนของจังหวัดเลย และอยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1,737 กิโลเมตร โครงการตั้งอยู่ประมาณ 25 กิโลเมตรเหนือจากอำเภอสถานะคาม จังหวัดเวียงจันทน์ โดย

ท้ายน้ำของโครงการนี้ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 155 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเวียงจันทน์ และโครงการนี้ตั้งอยู่ปลายน้ำของโครงการปากแฉะประมาณ 84 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้ามีความยาวประมาณ 350 เมตร และสูง 58 เมตร มีกังหันผลิตไฟฟ้า 12 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีกำลังการผลิต 57 เมกะวัตต์

อ้างอิงจากเอกสารที่นำส่ง บริษัท Datang (Lao) Sanakham Hydropower จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ ต้นทุนทั้งหมดของโครงการอยู่ที่ประมาณ 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณ 27.2 ล้านดอลลาร์จากต้นทุนนี้ จะนำมาใช้สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงโปรแกรมการติดตามผล

คณะทำงานร่วมของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC Joint Committee Working Group: JCWG) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยตัวแทนด้านเทคนิคอาวุโสจากกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม จะทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการดำเนินงาน PNPCA วางแผนที่จะประชุมในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อปรึกษาหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการ รวมถึงวันเริ่มต้นของกระบวนการปรึกษาหารือซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน

คณะกรรมการแม่น้ำโขง ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ จะอำนวยความสะดวกในการปรึกษาหารือระดับชาติและภูมิภาค เพื่อสอบถามมุมมองสาธารณะในกรณีนี้

#### **ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ:**

คณะกรรมการแม่น้ำโขง เป็นองค์การร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำหรับการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาคในกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์การทำหน้าที่เป็นช่องทาง การทูตเรื่องน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

-จบ-

#### **หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ**

Mr. Sopheak Meas, Communication Officer for Press

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: [sopheak@mrcmekong.org](mailto:sopheak@mrcmekong.org)

โทรศัพท์: +856-20-77779168

###